

EXIM BANK ชูบทบาทธนาคารเพื่อการพัฒนาประเทศ ช่วยผู้ประกอบการไทยฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลก

EXIM BANK ประกาศจุดยืนและความพร้อมที่จะทำหน้าที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีบริการครบวงจรเพื่อสนับสนุนธุรกิจของคนไทยทั้งในและต่างประเทศที่เป็นประโยชน์ต่อ “การพัฒนาประเทศ” ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลกในปัจจุบัน เพิ่มบทบาทเชิงรุกสร้างโอกาสทางธุรกิจ ร่วมลงทุน ส่งเสริมการนำเข้าและโครงการลงทุนภายในประเทศเพื่อปรับปรุงคุณภาพสินค้า ระบบ Logistics และพลังงาน เพื่อกระตุ้นการเติบโตของภาคส่งออกและเศรษฐกิจไทย

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และ ดร.อภิชาติ บุญธีรพร กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK กล่าวในงานแถลงข่าวเรื่อง “วิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลกกับบทบาทใหม่ EXIM BANK เพื่อการพัฒนาประเทศ” ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 29 มกราคมที่ผ่านมาว่า วิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลกในปัจจุบันซึ่งมีสาเหตุสำคัญมาจากปัญหาสินเชื่อด้วยคุณภาพในภาคอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐฯ (ซับไพรม์) เป็นสถานการณ์ไม่ปกติที่อาจส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอการขยายตัว เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน ตลาดใหม่และการค้าภายในภูมิภาคมีบทบาทมากขึ้น ประกอบกับปัญหาต้นทุนพลังงานและค่าเงินบาทแข็ง ทำให้ไทยซึ่งพึ่งพารายได้จากส่งออกมากกว่า 60% ของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดทั้งในระดับภาครัฐและเอกชน เพื่อกำหนดและดำเนินแผนยุทธศาสตร์รับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

EXIM BANK ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจหลักของรัฐที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนธุรกิจส่งออกและการลงทุนระหว่างประเทศพร้อมจะปรับบทบาทไปสู่การเป็นธนาคารที่มีบริการครบวงจรให้แก่ธุรกิจของคนไทยทั้งในและต่างประเทศที่เป็นประโยชน์ต่อ “การพัฒนาประเทศ” โดยไม่จำกัดเฉพาะธุรกิจส่งออกและโครงการลงทุนในต่างประเทศเท่านั้น แต่จะขยายบทบาทเข้าไปสนับสนุนโครงการลงทุนภายในประเทศที่เชื่อมโยงกับการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก โดยเฉพาะการปรับปรุงระบบ Logistics และพัฒนาพลังงาน นอกจากนี้ EXIM BANK พร้อมสนับสนุนธุรกิจนำเข้า เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยใช้ประโยชน์จากการแข็งค่าของเงินบาทนำเข้าเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตจากต่างประเทศมาใช้พัฒนาสินค้าส่งออกของไทยให้มีคุณภาพดีและแข่งขันได้ในตลาดระดับบน

สำหรับบทบาทใหม่ด้านการค้า EXIM BANK มุ่งเน้นการให้บริการครบวงจรเพื่อผู้ส่งออกไทย ตั้งแต่การให้คำปรึกษา สินเชื่อ บริการประกันการส่งออกซึ่ง EXIM BANK มีโครงการจะขยายการให้บริการผ่านธนาคารพาณิชย์ การจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุนกับบริษัทส่งออกของไทยที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนเงินทุน ไปจนถึงการจัดตั้งบริษัท EXIM International และเปิดสำนักงานของบริษัทในต่างประเทศ เพื่อช่วยลดอุปสรรคทางการค้าและส่งเสริมให้ผู้ส่งออกไทยขยายธุรกิจในตลาดเดิมและตลาดใหม่ได้มากขึ้น ทั้งนี้ EXIM BANK จะเปิดสำนักงานของบริษัท EXIM International ในต่างประเทศแห่งแรกที่รัสเซียในราวไตรมาส 3 ของปีนี้

ด้านการสนับสนุนธุรกิจไทยในต่างประเทศ นอกเหนือจากการให้บริการครบวงจรแก่นักธุรกิจไทย ตั้งแต่สินเชื่อ การออกหนังสือค้ำประกัน และบริการประกันความเสี่ยงการลงทุน EXIM BANK จะเพิ่มบทบาทใหม่ในเชิงรุกที่จะผลักดันให้เกิดธุรกิจของคนไทยในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น เริ่มตั้งแต่การเจรจากับภาครัฐและเอกชนของต่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพ การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินไปจนถึงการร่วมลงทุนกับนักธุรกิจไทยเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและความสามารถในการแข่งขันของนักธุรกิจไทยในต่างประเทศ ทั้งนี้ EXIM BANK กำลังเตรียมเสนอให้รัฐบาลจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการลงทุนของไทยในต่างประเทศ

ในปี 2551 EXIM BANK ยังจะปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรมีความพร้อมทำหน้าที่ธนาคารเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างแท้จริงแม้ในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลก รวมทั้งจะดำเนินการให้มีการเพิ่มทุน โดย EXIM BANK มีความต้องการเงินกองทุนเพิ่มเติมอีกจำนวน 5,000-10,000 ล้านบาท เพื่อให้ EXIM BANK สามารถขยายการให้สินเชื่อสนับสนุนและส่งเสริมการส่งออก การนำเข้า และโครงการลงทุนทั้งในและต่างประเทศของผู้ประกอบการไทยได้ถึง 120,000 ล้านบาทภายในปี 2555 ตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อก้าวไปสู่การเป็นสถาบันการเงินชั้นนำในระดับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

29 มกราคม 2551

ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหาร